

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Số 10428 /BNN-HTQT  
V/v: Thông tin sơ bộ về kết quả  
đàm phán TPP trong lĩnh vực nông,  
lâm và ngư nghiệp

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh / thành phố *Tây Ninh...Quảng*

Ngày 6/10/2015, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được tuyên bố chính thức hoàn tất sau gần 8 năm đàm phán tại thành phố Atlanta, Hoa Kỳ. Đây là thỏa thuận thương mại tự do lớn với sự tham gia của 12 quốc gia, chiếm tới 40% nền kinh tế toàn cầu và 25% thương mại thế giới. TPP được coi là Hiệp định thương mại toàn diện, nhằm đến việc thiết lập bộ quy tắc thương mại tiêu chuẩn cao, qua đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững và việc làm tại các quốc gia châu Á và vành đai Thái Bình Dương.

Để thông tin kịp thời những nội dung cơ bản của Hiệp định đến các Sở Nông nghiệp và PTNT và các Hiệp hội ngành hàng, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin gửi tới Quý Sở tài liệu tóm tắt về kết quả đàm phán và các cam kết mở cửa thị trường liên quan tới ngành nông nghiệp và PTNT trong khuôn khổ Hiệp định TPP.

Thông tin thêm đề nghị liên hệ với Vụ Hợp tác quốc tế (Phòng Hội nhập và Đầu tư): email: [hhanh.htqt@mard.gov.vn](mailto:hhanh.htqt@mard.gov.vn) ; điện thoại (84) 38437674; fax (84) 37330752.1.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BT Cao Đức Phát (đề b/c);
- Lưu VT, HTQT (HH-70).



**KT. BỘ TRƯỞNG**

**Trần Thanh Nam**

## **VIỆT NAM THAM GIA HIỆP ĐỊNH TPP – TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP**

### **TÀI LIỆU THÔNG TIN**

#### **CÁC NỘI DUNG CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG – HIỆP ĐỊNH TPP**

#### **Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và vai trò đối với sự phát triển ngành của nông lâm thủy sản**

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, với sự tham gia của 12 Thành viên của cả 3 Châu Lục (Châu Á, Châu Mỹ và Châu Đại dương), bao quát hầu hết khu vực vành đai Thái Bình Dương gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Mười hai thành viên của Hiệp định TPP chiếm khoảng 40% GDP toàn cầu, chiếm khoảng 25% thương mại toàn cầu. Thương mại khu vực TPP chiếm khoảng 32% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2014, là thị trường xuất siêu có tốc độ tăng trưởng khá và ổn định trong nhiều năm gần đây. Trong đó, Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu, đặc biệt là đối với nông lâm thủy sản Việt Nam. Các cam kết về tiếp cận thị trường của Hiệp định sẽ mở ra các cơ hội thị trường lớn hơn cho nông lâm thủy sản Việt Nam.

Ngoài ra, Hiệp định cũng thỏa thuận nhiều vấn đề khác có liên quan đến sự phát triển bền vững của nông lâm ngư nghiệp như khai thác hải sản, chống đánh bắt bất hợp pháp, khai thác động thực vật hoang dã trái phép.

Hiệp định cam kết một cơ chế thông thoáng hơn để mở cửa lĩnh vực đầu tư nói chung và đầu tư vào nông nghiệp nói riêng. Các Thành viên TPP cam kết không phân biệt đối xử, xóa bỏ hạn chế, rào cản và điều kiện đầu tư không phù hợp với thông lệ quốc tế; tạo thuận lợi hơn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, thông thoáng, minh bạch hơn và có thể dự báo. TPP cũng cho phép cho phép nhà đầu tư nước ngoài được khởi kiện Chính phủ tại Trọng tài quốc tế theo quy tắc trọng tài khách quan, công bằng và minh bạch – đây là một cam kết nhằm đảm bảo đầu tư với tiêu chuẩn cao.

Chương Các biện pháp SPS của Hiệp định đưa ra các nguyên tắc chính nhằm tạo thuận lợi hơn cho thương mại gồm; cam kết chỉ áp dụng các biện pháp ở mức độ cần thiết và không phân biệt đối xử (NT), công nhận tương đương, công nhận các vùng không dịch

bệnh, minh bạch hóa biện pháp, cho phép áp dụng các biện pháp khẩn cấp, thuận lợi hóa quy trình kiểm tra, tham vấn kỹ thuật và tăng cường hợp tác giữa các Bên. Biện pháp SPS của Hiệp định áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của hiệp định TPP.

Chương Quy tắc xuất xứ hàng hóa giữ mức cam kết tương tự như các FTAs Việt Nam đã ký, một số sản phẩm (sản phẩm nhạy cảm đối với sản xuất hoặc nguồn lợi chung) có mức cam kết cao hơn các FTAs hiện có.

Chương Sở hữu trí tuệ của Hiệp định cũng đạt được một số thỏa thuận liên quan đến sở hữu trí tuệ đối với nông hóa phẩm và thời hạn bảo hộ dữ liệu nông hóa phẩm. Về cơ bản, cam kết này tương đối phù hợp với các Thành viên TPP.

*Nội dung toàn văn Hiệp định có thể tham khảo chi tiết tại địa chỉ:  
<http://tpp.moit.gov.vn>*

## **Các cam kết về Nông nghiệp**

Ngoài các nguyên tắc chung áp dụng cho tất cả các loại hàng hóa nêu ở phần trên, các thành viên TPP thống nhất thêm một số nguyên tắc áp dụng với hàng nông sản như sau:

### **1. Xóa bỏ trợ cấp xuất khẩu nông sản**

Các thành viên TPP cam kết xóa bỏ trợ cấp xuất khẩu đối với hàng nông sản kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Đây là một cam kết quan trọng, là mục tiêu đàm phán giữa các thành viên WTO hiện nay nhằm giảm bớt hàng rào bảo hộ nông sản ở một số thành viên phát triển như Hoa Kỳ, EU.

### **2. An ninh lương thực**

WTO cho phép các thành viên áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu lương thực tạm thời nhằm mục đích bảo đảm an ninh lương thực khi trong nước thiếu thốn lương thực trầm trọng. Trong Hiệp định TPP, các thành viên cam kết sẽ thông báo cho nhau khi một thành viên áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu nhằm mục đích trên, đồng thời cam kết tiến hành tham vấn và trao đổi thông tin với các nước thành viên có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng lương thực liên quan. Cam kết này nhằm đảm bảo những nước chủ yếu phải nhập khẩu lương thực có điều kiện tham vấn, tìm giải pháp khắc phục khi nguồn nhập khẩu bị hạn chế.

### **3. Không áp dụng tự vệ đặc biệt**

Mặc dù Hiệp định Nông nghiệp của WTO cho phép các thành viên áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt để bảo hộ nông sản trong những điều kiện nhất định, các thành viên TPP

cam kết không áp dụng biện pháp này đối với hàng nông sản có xuất xứ từ khu vực TPP nhằm thúc đẩy thương mại trong khu vực.

#### 4. Thương mại đối với sản phẩm biến đổi gen

Các thành viên TPP cam kết, khi luật pháp trong nước cho phép, phổ biến cho công chúng các hồ sơ cần thiết để đăng ký lưu hành trên thị trường các sản phẩm biến đổi gen, danh mục các sản phẩm biến đổi gen đã được phép lưu hành trên thị trường, báo cáo và phương pháp đánh giá rủi ro là cơ sở cho việc cấp đăng ký lưu hành các sản phẩm này. Nước xuất khẩu sản phẩm thực vật chứa công nghệ biến đổi gen phải cung cấp cho nước nhập khẩu kết quả đánh giá rủi ro và phương pháp đánh giá đã tiến hành đối với sản phẩm đó nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự hiện diện cấp thấp (LLP) của các tổ hợp biến đổi gen (rDNA) chưa được công nhận. Các nước TPP cũng cam kết cho phép các nhà phát triển công nghệ nòng đơn đăng ký lưu hành trên thị trường các sản phẩm biến đổi gen và xem xét các đơn này nếu phù hợp với luật pháp của mỗi nước. Hiện nay, về cơ bản, cơ sở pháp lý trong nước đã phù hợp với cam kết này.

#### **Kết quả cơ bản về Tiếp cận thị trường các nước Thành viên khác**

Trong số mười một đối tác này, Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru là những nước lần đầu tiên Việt Nam đạt được thỏa thuận về thương mại tự do và có những bước cắt giảm thuế lớn. Nhật Bản là đối tác Việt Nam đã từng có 2 thỏa thuận Đối tác kinh tế, cũng đạt được thỏa thuận thương mại tự do đối với nhiều dòng hàng hóa mà Việt Nam có lợi ích xuất khẩu, cải thiện lớn so với 2 Hiệp định Đối tác kinh tế trước đây. Australia, New Zealand và Malaysia, Singapore, Brunei là những đối tác Việt Nam đã có Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Australia – New Zealand và Hiệp định ATIGA.

Với Hoa Kỳ và Canada, Việt Nam đạt được thỏa thuận tiếp cận thị trường đáng kể với khoảng 98% và 99% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nông sản; 92,68% và 100% kim ngạch xuất khẩu thủy sản; 100% kim ngạch xuất khẩu gỗ được xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với Việt Nam.

Với Nhật Bản, mặc dù đồng ý để Nhật Bản loại trừ mặt hàng gạo khỏi cam kết, Việt Nam đã đạt được mức cải thiện đáng kể so với Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA). So với VJEPA, Việt Nam cải thiện được trên 38% dòng hàng hóa, xóa bỏ thuế quan ngay đối với 78% kim ngạch xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản; cải thiện hơn 64% dòng hàng hóa thủy sản, xóa bỏ thuế quan ngay đối với gần 91% kim ngạch xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam; cải thiện khoảng 17% dòng gỗ, xóa bỏ thuế quan ngay đối với gần 97% kim ngạch xuất khẩu gỗ vào Nhật Bản.

## **Các cam kết về Mở cửa thị trường nông lâm thủy sản Việt Nam**

Việt Nam áp dụng nguyên tắc một bản chào đa phương cho 11 Thành viên còn lại của TPP. Trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, Việt Nam cam kết đưa khoảng hơn 98,3% mặt hàng vào lộ trình cam kết xóa bỏ thuế quan với các lộ trình từ xóa bỏ ngay, từ năm thứ 3, từ năm thứ 8, năm thứ 11 đến năm thứ 12 hoặc năm thứ 13 tùy sản phẩm.

Việt Nam giữ được lộ trình xóa bỏ tương đối dài với hai nhóm hàng nhạy cảm là thịt lợn và thịt gà mặc dù Việt Nam đã có cam kết mở cửa tại các Hiệp định tự do ASEAN và ASEAN+; đồng thời duy trì mức bảo hộ đối với 3 trong 4 nhóm mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan tại WTO có cải thiện về ưu đãi thuế suất là đường, trứng, muối; riêng lá thuốc lá mở cửa hơn so với WTO.

## **Các cam kết về Quy tắc xuất xứ mặt hàng**

Về cơ bản cam kết gồm hai phần: Phần 1 là Quy tắc xuất xứ chung; Phần 2 là Các thủ tục liên quan đến xuất xứ như chứng nhận xuất xứ, xác minh xuất xứ và Các Phụ lục đi kèm gồm: Phụ lục 3-A: Các hình thức chứng nhận xuất xứ khác, Phụ lục 3-B: Yêu cầu thông tin tối thiểu, Phụ lục 3-C: Loại trừ áp dụng De Minimis, Phụ lục 3-D: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng (gọi tắt là PSR); Phụ lục liệt kê quy tắc xuất xứ cụ thể toàn bộ các mặt hàng của 97 Chương theo Hệ thống mã số HS ở cấp 6 số, với khoảng hơn 5000 mặt hàng;... và một số Phụ lục quy định các nội dung khác.

*So với các FTA Việt Nam đã ký kết thì có số điểm cần lưu ý như sau*

### **1. Về quy tắc xuất xứ**

- *Quy tắc bộ hàng hóa*: áp dụng cho bộ hàng hóa phân loại theo Quy tắc 3 (c) của Quy tắc chung của diễn giải của Hệ thống hài hòa với linh hoạt cho phép hàng hóa không có xuất xứ trong bộ chiếm 10% trị giá của bộ hàng hóa.

- Linh hoạt sử dụng giá FOB thay cho giá CIF khi tính trị giá nguyên vật liệu không có xuất xứ trong cách tính gián tiếp khi tính hàm lượng giá trị khu vực (RVC) giúp doanh nghiệp dễ đạt RVC hơn.

- Cách tính RVC: ngoài cách tính trực tiếp và gián tiếp, doanh nghiệp có thêm cách tính trị giá tập trung (có thêm linh hoạt nhất định) và cách tính theo chi phí tịnh (chỉ áp dụng đối với ô tô và phụ tùng ô tô).

- Loại trừ áp dụng De Minimis với một số nguyên phụ liệu sử dụng để sản xuất mặt hàng bơ sữa, mặt hàng có chứa bơ sữa, một số loại nước ép hoa quả, một số loại dầu ăn.

## 2. Về thủ tục chứng nhận xuất xứ

- Cho phép người xuất khẩu, người sản xuất và người nhập khẩu được tự chứng nhận xuất xứ.

- Do tự chứng nhận xuất xứ còn mới mẻ nên để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý từng bước tiếp cận với cơ chế mới, tận dụng lợi thế của FTA nên:

(i) Đối với hàng nhập khẩu, Việt Nam và một số nước bảo lưu chỉ áp dụng hình thức nhà nhập khẩu tự chứng nhận xuất xứ sau 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

(ii) Đối với hàng xuất khẩu, có thể áp dụng song song 2 hình thức sau trong thời gian tối đa là 10 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Việt Nam: (a) cấp chứng nhận xuất xứ (C/O) theo kiểu truyền thống và (b) người xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ. Sau thời gian 10 năm này, sẽ áp dụng tự chứng nhận xuất xứ hoàn toàn như các nước.

## 3. Về quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng

- Đối với nhóm mặt hàng nông lâm thủy sản:

(i) Đối với hàng thủy sản: cho phép sử dụng con giống nhập khẩu bên ngoài TPP

(ii) Quy tắc xuất xứ cho một số mặt hàng cụ thể như sau:

Cá ngừ: Cá ngừ là mặt hàng nhạy cảm với Nhật Bản, Hoa Kỳ và Mê-xi-cô nên QTXX cá ngừ hướng đến kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng cá ngừ nguyên liệu bên ngoài TPP (Nhật Bản lo ngại về nguồn gốc cá ngừ đánh bắt có hợp pháp hay không; Hoa Kỳ lo ngại cá ngừ của nước thứ ba có cơ hội gia tăng thị phần trên thị trường Hoa Kỳ thông qua chế biến tại một nước TPP). QTXX cho cá ngừ đòi hỏi gần như xuất xứ thuần túy của TPP.

Tôm, cua: Tôm, cua chế biến được phép sử dụng nguyên liệu bên ngoài TPP.

Cà phê:

+ Cà phê đã rang có linh hoạt nhất định, được sử dụng nguyên liệu cà phê chưa rang bên ngoài TPP tới 60% khối lượng nguyên liệu sử dụng để chế biến hàng hóa.

+ Cà phê hòa tan được sử dụng nguyên liệu không hạn chế bên ngoài TPP

Chè: chè xanh chưa ủ men đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3kg có thêm quy tắc linh hoạt hàm lượng giá trị khu vực 40%.

Hạt điều: mặt hàng xuất khẩu thế mạnh là điều đã bóc vỏ đạt được quy tắc linh hoạt cho phép sử dụng nguyên liệu bên ngoài TPP, tạo linh hoạt cho doanh nghiệp xuất khẩu điều của Việt Nam.

## Các cam kết về SPS

Các bên khẳng định quyền và nghĩa vụ đối với Hiệp định SPS của WTO, không có bất kỳ điều khoản nào của Chương SPS trong Hiệp định TPP cản trở các nước trong việc áp dụng các biện pháp SPS để bảo vệ sức khỏe con người, hệ động vật và thực vật trên lãnh thổ của mình. Các thành viên tham gia TPP phải đảm bảo *các nguyên tắc cơ bản* trong việc xây dựng và áp dụng các biện pháp SPS theo qui định của Chương SPS/TPP, cụ thể:

1. Áp dụng theo hướng tạo thuận lợi hóa cho thương mại giữa các bên, chỉ áp dụng ở mức độ cần thiết và không phân biệt đối xử.
2. Các bên thừa nhận việc *công nhận tương đương* giữa các bên về một biện pháp SPS, một nhóm biện pháp SPS hay công nhận tương đương về hệ thống là phương thức để thúc đẩy thương mại giữa các bên, đi xa hơn sơ với Điều 4. Khi đã công nhận tương đương thì thương mại phải được bắt đầu và trong trường hợp không công nhận thì cũng phải có thông tin giải thích rõ ràng.
3. Các bên thừa nhận việc *công nhận vùng không có sâu hại hay dịch bệnh hoặc vùng sâu hại và dịch bệnh ở mức thấp*.
4. Đảm bảo các biện pháp SPS của mình được xây dựng dựa trên *chứng cứ khoa học*, các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế, dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro, và kinh nghiệm của bên thứ 3.
5. Đảm bảo *tính minh bạch* trong quá trình xây dựng biện pháp SPS, tiếp thu ý kiến, thông qua và đưa vào áp dụng. Đảm bảo các bên có quan tâm kể các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo qui định 60 ngày, và khi có yêu cầu có thể gia hạn thời gian góp ý. Đảm bảo thời gian để Bên xuất khẩu, nhà xuất khẩu có thời gian tích ứng và hiểu được các qui định SPS mới được thông qua mà họ cần phải tuân thủ, thời gian này ít nhất là 6 tháng kể từ khi ký ban hành đến khi có hiệu lực áp dụng.
6. Các bên được phép áp dụng *biện pháp khẩn cấp* trong trường hợp có các mối nguy liên quan đến sức khỏe của con người, động vật và thực vật từ nước xuất khẩu. Biện pháp này có hiệu lực ngay, tuy nhiên trong vòng 6 tháng bên áp dụng biện pháp khẩn cấp phải xem xét, đánh giá việc áp dụng đó. Nếu tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp đó thì phải tiếp tục đánh giá cơ sở khoa học theo định kỳ.
7. *Chứng nhận* - Các yêu cầu về SPS có thể được cung cấp thông qua nhiều cách khác ngoài giấy chứng nhận, tuy nhiên bên nhập khẩu phải đảm bảo các nội dung được yêu cầu. Các bên có thể hợp tác xây dựng mẫu Chứng nhận chung đối với

hàng hóa thương mại giữa các bên dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và Chứng nhận điện tử nhằm thúc đẩy thương mại.

8. **Kiểm tra** nhập khẩu tiến hành ngay không được trì hoãn và việc kiểm tra nhập khẩu là dựa trên các rủi ro liên quan đến sản phẩm nhập khẩu và khi có yêu cầu phải cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục nhập khẩu. Hiệp định cũng đưa ra các cơ sở cho việc xác định này. **Thanh tra** an toàn thực phẩm có thể được các bên tiến hành dựa trên qui định về SPS của mình nhằm đảm bảo bên xuất khẩu đáp ứng được các mục tiêu về SPS của bên nhập khẩu. Bên nhập khẩu phải chịu mọi phí tổn trừ khi có sự thỏa thuận và thống nhất giữa hai bên.
9. **Cơ chế tham vấn kỹ thuật** bắt buộc nhằm giải quyết nhanh các vấn đề vướng mắc về SPS trong thương mại khi mà việc giải quyết các vướng mắc theo các qui định và thủ tục hành chính hiện các bên đang áp dụng hoặc qua con đường song phương mà không giải quyết được, trước khi áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp theo Hiệp định TPP. Hiệp định quy định rõ thời gian phải trả lời ý kiến tham vấn.
10. **Hợp tác** – các bên tiếp tục tăng cường hợp tác và tạo thuận lợi trong việc thực thi các điều khoản của Chương SPS, hỗ trợ thúc đẩy thương mại và loại bỏ những trở ngại không cần thiết trong thương mại giữa các bên.
11. Chương SPS áp dụng Cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp định.

## **Các cam kết về Môi trường**

Theo một báo cáo của Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO), sản lượng đánh bắt hải sản tự nhiên của toàn bộ khu vực Thái Bình Dương chiếm khoảng trên 40% sản lượng đánh bắt tự nhiên toàn thế giới. Trong khi đó, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, với sự tham gia của 12 Thành viên của cả 3 Châu Lục (Châu Á, Châu Mỹ và Châu Đại dương), bao quát hầu hết khu vực vành đai Thái Bình Dương được cho là tập hợp gồm các quốc gia tiêu thụ, sản xuất chủ yếu và chiếm vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế đối với hải sản. Bởi thế, các nội dung về trợ cấp đánh bắt tự nhiên, chống thương mại trái phép hải sản bị đánh bắt tự nhiên là một trong những nội dung gây nhiều bất đồng trong quá trình đàm phán và là một trong những nội dung quan trọng của Chương Môi trường – Hiệp định TPP. Tuy nhiên, do cùng thống nhất một quan điểm chung là hướng tới xây dựng một Hiệp định Thương mại tự do có trách nhiệm với các mối quan tâm chung và đảm bảo sự phát triển bền vững, đồng thời dỡ bỏ các yếu tố phi công bằng, bóp méo thương mại hải sản trong khu vực và trên thế giới, các nước TPP đã đưa ra các cam kết quan trọng như sau:



1. Xóa bỏ trợ cấp chò hoạt động đánh bắt mà hoạt động đó được xác định là gây ra tác động xấu tới nguồn lợi hải sản đã trong tình trạng bị đánh bắt quá mức; Và xóa bỏ mọi hình thức trợ cấp cho các tàu đánh bắt bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo.
2. Cam kết minh bạch hóa mọi chính sách và dữ liệu có liên quan đến các chương trình trợ cấp đánh bắt.
3. Cam kết thực hiện các biện pháp quốc gia cảng biển và quốc gia tàu treo cờ cũng như các kế hoạch hành động chống đánh bắt bất hợp pháp của các tổ chức nghề cá khu vực và quốc tế nhằm ứng phó và giải quyết vấn nạn đánh bắt bất hợp pháp và hành vi thương mại các sản phẩm đó.

Để thực thi các cam kết liên quan đến xóa bỏ trợ cấp như nêu ở mục 1, các nước có thời gian 3 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với từng Bên để hài hòa hóa mọi chính sách liên quan. Riêng Việt Nam sẽ được gia hạn thêm 2 năm nếu có cơ sở thể hiện sự cần thiết phải có thêm thời gian chuyển tiếp.

Nói tiếp tinh thần chia sẻ trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững, các nước TPP cũng đạt được thảo thuận tiêu chuẩn cao về các vấn đề liên quan đến bảo tồn và thương mại động thực vật bị khai thác trái phép. Sự bao trùm về địa lý của chính Hiệp định này cùng với các đặc thù về vị trí địa lý của các Thành viên cũng khiến cho khả năng xử lý vấn đề bảo tồn động thực vật hoang dã có liên quan đến thương mại trở thành một trong những mối quan tâm của cộng đồng quốc tế. Quá trình đàm phán về nội dung này đã đạt được những kết quả mang tính tiêu chuẩn cao như sau:

1. Cam kết mạnh mẽ của các quốc gia thành viên thực thi đầy đủ các cam kết tại Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ (CITES),
2. Tăng cường hợp tác giữa các nước TPP với nhau và trong các khuôn khổ hợp tác khác để chống lại tình trạng buôn bán động thực vật hoang dã bị khai thác trái phép.
3. Cam kết triển khai các chương trình bảo vệ và bảo tồn thiên nhiên.
4. Các nước cũng tiến xa hơn nữa trong cam kết ngăn chặn hành vi khai thác trái phép hoặc thương mại động thực vật bị khai thác trái phép chứ không chỉ dừng trong phạm vi của các loài có nguy cơ. Mở rộng phạm vi trách nhiệm với cộng đồng quốc tế bằng việc cho phép sử dụng luật môi trường của các vùng lãnh thổ khác ngoài khu vực TPP, nơi diễn ra hoạt động khai thác làm cơ sở tham chiếu, xác định tính bất hợp pháp của hành vi buôn bán động thực vật hoang dã.
5. Cam kết cũng công nhận các quốc gia Thành viên có toàn quyền trong việc xác định mức độ đáng tin cậy của các bằng chứng, toàn quyền trong việc xác định biện pháp phù hợp để ngăn chặn các hành vi khai thác trái phép và hành vi buôn bán động thực vật hoang dã trái phép đó, trên cơ sở pháp luật trong nước.

Mặc dù là một trong số những thành viên cuối cùng thông qua kết quả đàm phán của cấp kỹ thuật, Việt Nam, với những nỗ lực thực hiện cam kết và vai trò trong các nỗ lực quốc tế trong nhiều năm qua. Việt Nam tin tưởng rằng với môi trường pháp lý tiến bộ hiện nay, cùng với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết là điều kiện, hoàn cảnh tốt để Việt Nam thực thi các cam kết tiêu chuẩn cao của Hiệp định.

## **Cơ hội và thách thức của ngành nông nghiệp Việt Nam**

Ngoài những cơ hội có thể nhìn thấy ngay dựa trên dữ liệu thương mại và các cơ hội có thể định lượng, Bộ Nông nghiệp và PTNT xác định có những cơ hội sau:

1. Mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường tiếp cận các thị trường lớn nhất thế giới với ưu thế đáng kể.
2. Tham gia vào những chuỗi cung ứng toàn cầu;
3. Tạo động lực và sức ép cho doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất trong nước theo hướng giảm xuất khẩu nguyên liệu và sơ chế, đầu tư phát triển chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng, tăng cường xuất khẩu sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao;
4. Tăng cường cơ hội tiếp cận vốn và khoa học công nghệ thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI);
5. Tăng cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động;
6. Nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động;
7. Tạo thêm động lực phát triển ngành, phát triển kinh tế và xã hội
8. Tạo động lực đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế và môi trường chính sách; thúc đẩy tính minh bạch của môi trường chính sách

Bên cạnh đó, cơ hội cũng luôn luôn đi kèm với thách thức. Việc xác định rõ các thách thức là cần thiết để đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong quá trình hội nhập, các thách thức được xác định cơ bản như sau:

1. Hạn chế về năng lực cạnh tranh
2. Khó khăn trong việc đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ do sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu
3. Thiếu thông tin, nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường thế giới, thị trường nhập khẩu và thị trường trong nước.
4. Thiếu vốn và công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ kỹ thuật thông minh nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và kiểm soát dịch bệnh.
5. Hạn chế về trình độ lao động và nguồn nhân lực.
6. Hạn chế trong việc vận dụng công cụ hữu ích trong thương mại quốc tế nhằm tái lập công bằng thương mại và giải quyết tranh chấp

7. Môi trường chính sách chưa hoàn thiện đầy đủ; chưa được thực hiện đồng bộ và thiếu biện pháp chế tài, tồn tại hạn chế trong thực thi quy định.

### **Giải pháp của ngành nông nghiệp Việt Nam**

Để tận dụng triệt để cơ hội mà Hiệp định TPP mang lại, giảm thiểu tác động của các thách thức đã và đang phải đối mặt trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, Bộ Nông nghiệp và PTNT xác định các nhóm giải pháp chính như sau:

1. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa nông lâm thủy sản Việt Nam

2. Tăng cường nhân lực; nâng cao năng suất lao động; phát triển lực lượng lao động tiên tiến phục vụ cho ngành

3. Đẩy nhanh quá tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu

4. Khẩn trương hoàn thiện môi trường chính sách; nâng cao năng lực thực thi pháp luật và các quy định khác

5. Nâng cao năng lực phân tích và dự báo thị trường;

6. Nâng cao khả năng vận dụng cam kết và các biện pháp được áp dụng trong các FTAs

7. Tăng cường năng lực cho Hiệp hội ngành hàng và Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế

**VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ  
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**Kết quả đàm phán theo nhóm mặt hàng chính, nhóm hàng chủ lực**

Nhóm mặt hàng	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường VN	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường các nước đối tác							
		US	JP	CA	MX	PE	CL	AU,NZ	BN, MY, SG
<b>Nhóm hàng nông sản</b>									
<p><b>Nhóm Gạo và ngũ cốc và chế phẩm HS1006, 1102, HS1902</b></p> <p><b>Chủ lực XK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gạo</li> <li>- Bột gạo và sản phẩm chứa gạo</li> <li>- Mỳ, miến...sản phẩm từ bột gạo, bột mỳ ăn liền</li> <li>- Bột sắn, bột ngô</li> </ul>	<p>Xóa bỏ thuế quan đối với gạo và các loại ngũ cốc</p> <p>Các sản phẩm mỳ miễn ăn liền: xóa bỏ lộ trình 8 năm</p> <p>Các loại bột, tinh bột: xóa bỏ lộ trình 4-5 năm</p>	<p>Xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực</p> <p>Bột và tinh bột: xóa bỏ ngay</p> <p>Mỳ, miến ăn liền và một số sản phẩm ăn liền khác: cơ bản xóa bỏ ngay lập tức một số ít lộ trình 3 năm.</p> <p>Thuế suất trung bình: 1,3%-trên 11%</p>	<p>Gạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không có thuận lợi hơn WTO, Cơ chế TRQ WTO với gạo;</li> <li>- Ký MOI xây dựng diễn đàn Xuất khẩu gạo vào JP và hỗ trợ kỹ thuật</li> </ul> <p>SP gạo: TRQ TPP không đáng kể</p>	<p>Xóa bỏ thuế quan ngay lập tức.</p>	<p>Gạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào chung cho các nước</li> <li>- Xóa bỏ thuế quan lộ trình 10 năm.</li> </ul> <p>Sp Gạo và các sản phẩm ăn liền khác:</p>	<p>Gạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xóa ngay thuế theo giá trị</li> <li>- Áp dụng PB (price band)</li> </ul> <p>Sp gạo: Xóa bỏ thuế quan ngay, không áp dụng PB</p> <p>Tinh bột sắn, ngô: B11-B16</p>	<p>Gạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào chung cho các nước</li> <li>- Xóa bỏ thuế quan lộ trình 8 năm.</li> </ul> <p>Sp Gạo và các sản phẩm ăn liền khác: xóa bỏ thuế quan ngay</p>	<p>Xóa bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực</p>	<p>Không thống kê vì đã xóa bỏ thuế hoàn toàn theo ATIGA</p>
<p><b>Chè, cà phê, tiêu, điều và chế phẩm HS 08, 09, HS 2101</b></p> <p><b>Chủ lực XK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cà phê, cà phê hòa tan</li> <li>- Chè xanh, chè đen</li> <li>- Các chế phẩm và triết xuất tinh chất cà phê, chè</li> <li>- Tiêu</li> <li>- Hạt điều</li> </ul>	<p>Cơ bản xóa bỏ thuế lộ trình 4 năm, một số dòng HS 21 xóa bỏ lộ trình 5, 6 năm</p>	<p>Xóa bỏ thuế quan ngay đối với cà phê, chè, tiêu, điều sơ chế, đóng gói, và cà phê hòa tan, chè túi lọc, Điều tẩm đường</p> <p>Các sản phẩm chiết xuất từ cà phê, chè</p> <p><b>Thuế suất trung bình và mức độ mở cửa:</b></p>	<p>Cà phê rang xay, hòa tan xóa bỏ ngay.</p> <p>Chè xanh, chè đen xóa bỏ từ năm thứ 6</p> <p>Các loại gia vị khác, và hạt điều, hạt điều tẩm ướp: xóa bỏ ngay</p>	<p>Xóa bỏ thuế quan ngay</p>	<p>Cà phê: giảm thuế từng phần lộ trình 5-10 năm tùy dòng.</p> <p>Cà phê hòa tan, chiết xuất cà phê cắt giảm 70% so với mức thuế cơ sở lộ trình 7 năm</p> <p>Chè và sản phẩm chè, hạt điều: xóa bỏ ngay</p>	<p>Cà phê hạt để làm giống và các loại cà phê rang xay: xóa bỏ thuế quan ngay. Cà phê hạt khác: xóa bỏ lộ trình 11 năm.</p> <p>Chè, Chế phẩm chiết xuất của cà phê, chè, hạt tiêu, điều: xóa bỏ thuế quan</p>	<p>Xóa bỏ thuế quan ngay</p>	<p>Xóa bỏ thuế quan ngay</p>	<p>Nt</p>

Nhóm mặt hàng	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường VN	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường các nước đối tác								
		US	JP	CA	MX	PE	CL	AU,NZ	BN, MY, SG	
		<p>- Cà phê hạt, hòa tan, tinh chất cà phê: 6%. Xóa bỏ ngay (gồm cà phê hòa tan) hoặc từ năm thứ 3. Một số sản phẩm chiết xuất chứa đường xóa bỏ sau 16 năm (không có sản phẩm Ta sản xuất và xuất khẩu)</p> <p>- Chè xanh: 3%. Xóa bỏ ngay.</p> <p>- Tiêu, Điều: xóa bỏ ngay</p>				Hạt tiêu đã/ chưa xay nghiền: xóa bỏ ngay. Hạt tiêu xanh: xóa bỏ lộ trình 16 năm	ngay			
<p><b>Rau hoa quả và chế phẩm HS 06, 07,08 và HS 20</b></p> <p><b>Ưu tiên tăng cường mở cửa</b></p> <p>- Hoa tươi</p> <p>- Rau tươi và chế biến</p> <p>- Quả nhiệt đới và sản phẩm chế biến. <i>Chủ lực XK</i></p>	<p>Hoa tươi: xóa bỏ ngay</p> <p>Quả nhiệt đới: ngay hoặc 1 số loài các nước cũng có, xóa bỏ 2 năm</p> <p>Quả ôn đới: xóa bỏ lộ trình 3-4 năm</p> <p>Rau: rau củ, cải, hoa lơ ôn đới xóa bỏ ngay; rau củ nhiệt đới và 1 số loại Ta sản xuất (cà chua, dưa chuột), tỏi, hành, khoai tây, ngô xóa bỏ lộ trình 3-4 năm.</p> <p>Nấm xóa bỏ lộ trình 8 năm</p> <p>Hạt giống rau: xóa bỏ ngay</p>	<p>Hoa tươi: xóa bỏ lộ trình 3 năm</p> <p><b>Rau, khoai tây, hành, tỏi tươi:</b> xóa bỏ ngay. Một số dòng rau ôn đới xóa bỏ lộ trình 3 năm</p> <p><b>Quả nhiệt đới tươi hoặc đông lạnh:</b> xóa bỏ ngay</p> <p>Thuế suất trung bình đối với các dòng quả tươi nhiệt đới: 7,2%.</p> <p>Trong đó các mặt hàng như ta xuất</p>	<p>Hoa tươi: xóa bỏ ngay</p> <p>Rau: hành tỏi, nấm, dưa chuột, và các loại khác hầu hết xóa bỏ ngay. Các mặt hàng như: cà chua,, khoai tây, ngô, đậu xóa bỏ lộ trình 5 năm.</p> <p>Quả nhiệt đới (trừ dứa), quả có múi: xóa bỏ ngay</p> <p>Dứa: xóa bỏ lộ trình 10 năm</p> <p>Quả ôn đới: xóa bỏ lộ trình 5-6 năm</p>	Xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực	<p>Hoa: xóa bỏ ngay</p> <p>Rau: hầu hết mặt hàng Ta xuất khẩu xóa bỏ ngay. 1 số loại nấm xóa bỏ lộ trình 5 năm. Hành, ớt chuông: xóa bỏ lộ trình 10-15 năm.</p> <p>Quả: 1 số ít bơ, măng cụt xóa bỏ ngay. Còn lại cơ bản các mặt hàng khác có lộ trình tương đối dài từ 5-11 năm. Tuy nhiên, Ta không</p>	<p>Hoa: xóa bỏ ngay</p> <p>Rau: trừ một số ít dòng nấm và đậu tương xóa bỏ lộ trình 5-15 năm tùy dòng, còn lại xóa bỏ thuế quan ngay</p> <p>Quả: một vài dòng quả có múi xóa bỏ lộ trình 6 năm, còn lại xóa bỏ ngay</p> <p>SP chế biến:</p>	Xóa bỏ ngay lập tức	Xóa bỏ ngay lập tức	Nt	

Nhóm mặt hàng	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường VN	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường các nước đối tác								
		US	JP	CA	MX	PE	CL	AU,NZ	BN, MY, SG	
	<p><b>Sản phẩm chế biến:</b> Củ rau: cơ bản xóa bỏ lộ trình 3-6 năm, một số sản phẩm VN đang phát triển sản xuất như nấm và có nhụy cảm xóa bỏ lộ trình 11</p> <p>Củ quả: trái cây ngâm đường, nước ép xóa bỏ lộ trình 4-8 năm tùy thuộc mặt hàng</p>	<p>khẩu chủ lực như Dứa tươi, xoài, nhãn, bơ, sầu riêng, dưa hấu: thuế suất trung bình dao động từ 0,5%-4,45%-9,3%.</p> <p><b>Quả ôn đới tươi:</b> táo, cherry, cam, bưởi chum xóa bỏ lộ trình 3-5 năm</p> <p><b>Sản phẩm chế biến</b></p> <p>Củ rau quả nhiệt đới, cắt khoanh, đã xử lý bảo quản, ngâm đường, sấy khô; cơ bản xóa bỏ ngay, một số dòng nước ép hoặc mút xóa bỏ lộ trình 3 năm</p> <p>Thuế suất trung bình và mức độ mở các mặt hàng: - Cà chua đóng hộp, nước cà chua: 9%. Xóa bỏ ngay. Trừ cà chua cắt miếng ngâm dấm xóa bỏ sau 10 năm. - Dứa đóng hộp, ngâm đường, bảo</p>	<p><b>Sản phẩm chế biến:</b> Củ quả: trái cây ngâm, có xử lý bảo quản, đóng hộp xóa bỏ ngay.</p> <p>Hầu hết có lộ trình dưới 5 năm, trừ dưa ngâm đường áp hạn ngạch TPP theo nhóm sản phẩm đường. Nước ép các loại quả có lộ trình 5 đến 11 năm tùy hàm lượng đường trong sản phẩm</p>		<p>có kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này</p> <p>Sp chế biến: Một số ít dòng chế biến của dứa, nấm, khoai tây có lộ trình dài, còn lại xóa bỏ ngay</p>	<p>Hầu hết xóa bỏ ngay. Trừ: SP của các loại quả có múi: xóa bỏ lộ trình 6 năm. Khoai tây, đậu, nước chanh ép: xóa bỏ lộ trình 11 năm.</p>				

Nhóm mặt hàng	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường VN	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường các nước đối tác							
		US	JP	CA	MX	PE	CL	AU,NZ	BN, MY, SG
		quả, nước dứa: 4,6%. Xóa bỏ ngay ngoại trừ mút dứa - Dứa chuột, ngô ngọt ngâm dấm, đóng hộp: 5,6-9,6%. Xóa bỏ ngay - Vải, nhãn đóng hộp: 7%. Xóa bỏ ngay - Ổi, xoài, măng cụt, bơ đóng hộp: 0,4-4,3%. Xóa bỏ ngay - Quả có múi (chanh, quýt, cam) chế biến, dạng bột hoặc nước ép: 9%. Xóa bỏ thuế quan ngay, từ năm thứ 3, hoặc năm thứ 6. - Các loại quả khác (loại đồng nhất): 0,4% và Các loại quả khác (loại hỗn hợp): 6%. Xóa bỏ ngay - Các loại rau đồng nhất, hỗn hợp chế biến đóng hộp, qua bảo quản: 12%. Xóa bỏ ngay hoặc từ năm thứ 3, năm thứ 5.  Của quả ôn đới:							

Nhóm mặt hàng	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường VN	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường các nước đối tác							
		US	JP	CA	MX	PE	CL	AU,NZ	BN, MY, SG
		một vài dòng xóa bỏ lộ trình 5, 6 hoặc 10 năm (xuân đào, mận)							
<b>Mật ong</b> <b>Tiềm năng lớn, ưu tiên</b>	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay  Thuế suất trung bình: gần 1%	Xóa bỏ từ năm thứ 8	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	Nt
<b>Đường và sản phẩm đường HS 1701, 1704, 1 số dòng HS 21</b> - Đường mía, thô và tinh luyện - Kẹo  <b>Tiềm năng XK</b>	Đường: TRQ WTO, xóa bỏ thuế trong hạn ngạch trong 11 năm.  Đường và siro từ cây gỗ thích: xóa bỏ ngay  Kẹo và sản phẩm đường xóa bỏ lộ trình 4-6 năm	35 dòng Đường và sản phẩm đường: hạn ngạch cho VN 1500 tấn, thuế trong hạn ngạch 0%, cơ chế “đến trước hưởng trước”.  Thuế suất trung bình các dòng đường mía 1701: 14%  Kẹo và một số chế phẩm chứa đường HS 21: xóa bỏ thuế lộ trình 10 (kẹo chương 17) và 16 năm (sản phẩm có đường HS21). 3 dòng kẹo đường Ta đang xuất khẩu 1704. Thuế suất trung bình các mặt hàng kẹo là 12%: xóa bỏ ngay	Đường thô: TPP TRQ 25 tấn, xóa thuế, duy trì một khoản phí bù đắp giá theo quy định của PL của Nhật. 17 dòng sản phẩm đường: hạn ngạch TPP, hạn ngạch không đáng kể. Chi tiết nêu ở biểu thống kê cách JP chào các mặt hàng nhạy cảm vì tương đối phức tạp.  Đường chất lượng cao phục vụ hóa nghiệm và y tế; xóa bỏ thuế, giảm phí bù đắp giá.	Đường mía xóa bỏ ngay  Kẹo: xóa bỏ lộ trình 11 năm.  Sản phẩm hoa qua chứa đường cao HS21 xóa bỏ ngay.	Đường 1701: giữ thuế suất cơ sở. MX có chào hạn ngạch cho US và AU đối với các dòng này  Kẹo 1704 xóa bỏ ngay	Đường đỏ, đường hóa học, y tế: xóa bỏ ngay  Đường khác và đường củ cải: xóa bỏ thuế giá trị, duy trì PB  Kẹo: xóa bỏ lộ trình 6 năm	Đường 1701: xóa bỏ thuế giá trị, duy trì PB  Kẹo: xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	Nt



Nhóm mặt hàng	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường VN	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường các nước đối tác							
		US	JP	CA	MX	PE	CL	AU,NZ	BN, MY, SG
<p><b>Thịt gà, lợn và sản phẩm chế biến - cần duy trì bảo hộ tối đa có thể</b></p> <p><b>Sản phẩm chăn nuôi khác sơ chế và chế biến</b></p>	<p>Thịt gà nguyên con, tươi, ướp lạnh, phụ phẩm: xóa bỏ lộ trình 13 năm</p> <p>Thịt gà, thịt lợn các mảnh tươi, ướp lạnh, đông lạnh: xóa bỏ lộ trình 10-13 năm tùy dòng cụ thể</p> <p>Thịt lợn cắt mảnh đông lạnh: xóa bỏ lộ trình 8 năm, cắt giảm 1% so với thuế suất cơ sở ngay khi có hiệu lực</p> <p>Thịt lợn, gà ngâm muối: xóa bỏ lộ trình 8 năm</p> <p>Nội tạng đồ của lợn, và động vật linh tương: xóa bỏ lộ trình 5-7 năm</p> <p>Thịt bò: xóa bỏ lộ trình 3 năm</p> <p>Sản phẩm chế biến: xóa bỏ lộ trình 8 đến 11 năm</p>	<p>Thịt bò: xóa bỏ ngay hoặc lộ trình 3 năm</p> <p>Thịt gà: xóa bỏ ngay hoặc lộ trình 5 năm đối với cắt mảnh đông lạnh, tươi, ướp lạnh.</p> <p>Thịt lợn và phụ phẩm: xóa bỏ ngay</p> <p>Các sản phẩm chế biến HS 1601, 1602 xóa bỏ ngay hoặc lộ trình 3, 5 năm</p>	<p>Thịt lợn: xóa bỏ lộ trình 10 năm, đi kèm biện pháp Phòng vệ (cơ chế đính kèm theo do rất phức tạp)</p> <p>Thịt bò: chỉ cam kết giảm thuế lộ trình 5 năm, kèm biện pháp Phòng vệ</p> <p>Thịt gà chắt cắt mảnh: xóa bỏ từ năm thứ 6</p> <p>Thịt gà cắt mảnh các loại, phụ phẩm: xóa bỏ ngay</p>	<p>Thịt bò: xóa bỏ ngay</p> <p>Thịt lợn; xóa bỏ ngay</p> <p>Thịt gà: cơ bản là giữ mức bảo hộ, loại trừ, cánh gà xóa bỏ lộ trình 6-11 năm</p>	<p>Thịt bò nguyên con, chưa cắt mảnh: xóa bỏ lộ trình 10 năm</p> <p>Thịt bò cắt mảnh: xóa bỏ ngay</p> <p>Thịt lợn: xóa bỏ ngay, phụ phẩm thịt lợn cơ bản xóa bỏ ngay.</p> <p>Thịt gà: cơ bản xóa bỏ ngay, một số dòng tươi, ướp lạnh xóa bỏ lộ trình 5 năm</p> <p>Các sản phẩm chế biến lộ trình dài 10-16 năm</p>	<p>Cơ bản xóa bỏ ngay.</p> <p>Một số dòng thịt lợn nguyên con, nửa con xóa bỏ lộ trình 16 năm; và 11 năm đối với thịt gà loại tương tự</p> <p>Thịt ngâm muối xóa bỏ lộ trình 16 năm</p>	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	Nt
<p><b>Sữa và sản phẩm sữa, Trứng</b></p> <p>- Sữa, kem, pho mát</p> <p>- Sữa đặc có đường</p> <p>- Trứng</p>	<p>- Sữa bột không đường, pho mát chế biến, sữa đóng gói hơn 20kg, whey: xóa bỏ ngay.</p> <p>- Các sản phẩm còn lại xóa bỏ lộ trình 3-5</p>	<p>Sữa đặc có đường, sữa và kem: xóa bỏ ngay.</p> <p>Còn lại hầu hết là xóa bỏ lộ trình 3 đến 5 năm</p>	<p>Giữ mức bảo hộ cao: cơ bản chỉ giảm thuế và có hạn ngạch TPP (cơ chế phức tạp, đính kèm)</p> <p>Sữa đặc có đường; hạn ngạch TPP, cơ</p>	<p>Giữ mức bảo hộ cao đối với các sản phẩm pho mát.</p> <p>Còn lại sữa và sản</p>	<p>Chào TRQ cho 1 số nước, còn lại (trong đó có VN) duy trì thuế cơ sở.</p>	<p>Đa phần xóa bỏ thuế giá trị, áp dụng PB, hoặc xóa bỏ lộ trình 11 năm</p> <p>Xóa bỏ ngay đối với hầu hết sản</p>	Sữa đặc có đường : xóa bỏ lộ trình 8 năm	Xóa bỏ ngay	Nt

Nhóm mặt hàng	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường VN	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường các nước đối tác							
		US	JP	CA	MX	PE	CL	AU,NZ	BN, MY, SG
	năm.  - Trúng: WTO TRQ, thuế trong TRQ xóa bỏ lộ trình 6 năm		chế đính kèm	phẩm sữa xóa bỏ theo lộ trình 6-11 năm			phẩm pho mát		
<b>Các mặt hàng không phải thế mạnh/ không có tiềm năng đáng kể khác: ca cao và sản phẩm ca cao, đồ uống có ga, thuốc lá, dầu động thực vật</b>	<p>Bia, rượu vang: cơ bản xóa bỏ lộ trình 11 năm với mức thuế suất cắt giảm ban đầu theo cam kết cụ thể</p> <p>Rượu sake: xóa bỏ lộ trình 3 năm</p> <p>Rượu mạnh: cơ bản xóa bỏ lộ trình 11 – 12 năm với mức thuế suất cắt giảm ban đầu theo cam kết cụ thể</p> <p>Dầu động thực vật: xóa bỏ lộ trình 6-8 năm.</p> <p>Thức ăn chăn nuôi: xóa bỏ ngay</p> <p>Cacao và sản phẩm cacao: xóa bỏ lộ trình 5-8 năm</p> <p>Lá thuốc lá: chào hạn ngạch TPP, trong hạn ngạch thuế giảm về 0% trong 11 năm; xóa bỏ thuế lộ trình 21 năm.</p>	<p>Nước khoáng, nước ngọt có ga, rượu mạnh xóa bỏ ngay hoặc 3 năm</p> <p>Nước cam, nước quả lên men, rượu sake: xóa bỏ lộ trình 5-7 năm</p> <p>Cacao và sản phẩm cacao: cơ bản xóa bỏ ngay và lộ trình 3 năm</p>	<p>Bia, sâm panh, rượu mạnh trên 50% cồn, nước khoáng: xóa bỏ ngay hoặc lộ trình 3 năm. Còn lại xóa bỏ có lộ trình 6-11 năm.</p> <p>Thuốc lá nguyên liệu: xóa bỏ ngay,</p> <p>Xi gà, thuốc lá: xóa bỏ lộ trình 11 năm</p>	<p>Cơ bản xóa bỏ ngay thuế đối với các loại đồ uống (trừ đồ uống có sữa B6)</p> <p>Thuốc lá: xóa bỏ lộ trình 11 năm</p>	<p>Cơ bản xóa bỏ ngay thuế đối với các loại đồ uống</p> <p>Thức ăn chăn nuôi: xóa bỏ lộ trình 10 năm</p> <p>Thuốc lá: cơ bản xóa bỏ ngay</p>	<p>Bia, sâm panh, nước khoáng: xóa bỏ ngay hoặc lộ trình 3 năm. Còn lại xóa bỏ có lộ trình 6 năm; B11 đối với cồn trên 80%.</p> <p>Thức ăn chăn nuôi: xóa bỏ ngay</p> <p>Thuốc lá: xóa bỏ ngay</p>	<p>Xóa bỏ ngay đối với tất cả đồ uống trừ bia. Bia xóa bỏ lộ trình 8 năm</p> <p>Thức ăn chăn nuôi, thuốc lá: xóa bỏ ngay</p> <p>Thức ăn chăn nuôi, thuốc lá: xóa bỏ ngay</p>	<p>Xóa bỏ ngay đối với tất cả đồ uống trừ vang nho.</p> <p>Thức ăn chăn nuôi, thuốc lá: xóa bỏ ngay</p>	Nt

Nhóm mặt hàng	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường VN	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường các nước đối tác							
		US	JP	CA	MX	PE	CL	AU,NZ	BN, MY, SG
	Thuốc lá: xóa bỏ lộ trình 16 năm								
<b>Nhóm thủy sản</b>									
<b>Cá tra</b> <b>Chủ lực XK</b> - Tươi, ướp lạnh - Phile - Chế biến	Toàn bộ sản phẩm chương 03 xóa bỏ thuế ngay lập tức  HS 16: cơ bản xóa bỏ thuế	Tươi, ướp lạnh, đông lạnh, phile, đã cân, chưa cân...: xóa bỏ ngay Cá ngâm muối: xóa bỏ lộ trình 3 năm  Chế biến:	HS 03 xóa bỏ ngay  HS 16	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ lộ trình 3 năm HS 03	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	Nt
<b>Cá ngừ</b> <b>Chủ lực XK, nhưng khó vì vấn đề bảo tồn nguồn lợi chung</b>  <b>Cá kiếm, răng cưa Surimi</b>  <b>Cá sardine, mackerel</b> <b>Và cá khác</b>	Sản phẩm chế biến của cá hồi, cá trích, cá nục đóng gói kín khí: xóa bỏ lộ trình 8 năm	<u>HS 03</u> Tươi, ướp lạnh, đông lạnh (trừ phile và trừ cá kiếm): xóa bỏ ngay Phile tươi, ướp lạnh, đông lạnh, xông khói của cá kiếm, cá răng cưa, cá tuyết, cá Minh thái và các loại khác: xóa bỏ ngay  Cá ngâm muối: xóa bỏ từ năm thứ 3. Mackerel ngâm muối: xóa bỏ từ năm thứ 10. Thuế suất trung bình 5-6%.	Cá ngừ vây vàng, sọc dưa HS 03 gồm cả phile: xóa bỏ ngay  Cá ngừ mắt to: xóa bỏ lộ trình 10 năm  Cá ngừ HS: sọc và vây vàng xóa bỏ ngay;  Cá kiếm và răng cưa, gồm cả phile HS 03: xóa bỏ ngay, 1 vài dòng xóa lộ trình 5 năm  HS16  Surimi: xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	HS 03 xóa bỏ ngay  Phile cá ngừ vây vàng, sọc: xóa bỏ ngay  HS 16: xóa bỏ lộ trình 16 năm	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	

Nhóm mặt hàng	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường VN	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường các nước đối tác							
		US	JP	CA	MX	PE	CL	AU,NZ	BN, MY, SG
		<p>Phile cá kiểm, răng cưa: thuế suất trung bình 5-6%. Xóa bỏ lộ trình 5-10 năm. Phile cá khác xóa bỏ ngay.</p> <p>Phile cá xông khói, ngâm muối: xóa bỏ ngay</p> <p>Trứng cá đông lạnh: xóa bỏ sau 10 năm. Thuế suất 15%</p> <p><b>HS 16</b> Cá ngừ đóng khối, không ngâm dầu, không đóng hộp kín, trong và ngoài hạn ngạch: xóa bỏ từ năm thứ 10 năm. Thuế suất từ 12-35%.</p> <p>Cá ngừ, sardine chế biến HS: xóa bỏ từ năm thứ 5. Thuế suất: 3-6%</p> <p>Cá dạng thanh và phi lê, tẩm bột, tráng bột: xóa bỏ từ năm thứ 10 năm. Thuế suất từ</p>	<p>Cá sardine, makerel, herring: Cơ bản xóa bỏ lộ trình 5 (HS16), 10 năm (HS 03)</p>						

Nhóm mặt hàng	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường VN	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường các nước đối tác								
		US	JP	CA	MX	PE	CL	AU,NZ	BN, MY, SG	
		7,5-10%.  Cá dạng thanh, có hoặc chưa tẩm bột: : xóa bỏ từ năm thứ 5 năm. Thuế suất từ 7,5-10%.  Các loại cá chế biến dạng viên tròn: xóa bỏ ngay								
<b>Cá hồi, cá nước ngoài và các loại cá khác</b> - Tươi, ướp lạnh - Phile - Chế biến		Tươi, ướp lạnh, đông lạnh, phile: xóa bỏ ngay  Cá ngâm muối: xóa bỏ từ năm thứ 5 năm  Chế biến HS16: xóa bỏ ngay	HS 03: xóa bỏ ngay  HS16: xóa bỏ ngay hoặc lộ trình 5 năm tùy dòng	Xóa bỏ ngay	Cá trình, cá khác trừ cá biển HS 03 xóa bỏ ngay  Cá biển lộ trình cơ bản 10 năm  HS 16: 10-12 năm	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay		
<b>Tôm Chủ lực XK</b> - HS03 - Chế biến		Tôm và tôm hùm HS 03,  Tôm chế biến và tôm không chứa thịt cá HS16: xóa bỏ ngay  Tôm có chứa thịt cá HS 16: xóa bỏ lộ trình 5 năm. Thuế	HS 03: xóa bỏ ngay  HS 16 xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ lộ trình 10 năm. Tôm hùm 15 năm	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay	Xóa bỏ ngay		



Nhóm mặt hàng	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường VN	Kết quả đàm phán mở cửa thị trường các nước đối tác								
		US	JP	CA	MX	PE	CL	AU,NZ	BN, MY, SG	
			Phòng vệ. Chi tiết kèm theo. Gỗ cây lá kim xóa bỏ lộ trình 10 năm							
Thành phẩm, dụng cụ, khung tranh ảnh			Hầu hết xóa bỏ ngay			Xóa bỏ lộ trình 6 năm				